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Starf Sjálfsbjargar hófst með hefðbundnum hætti eins og önnur ár. 

Á sólardegi okkar Siglfirðinga sem er 28.janúar, höfum við haft þann 

syð að baka pönnukökur enn svo var ekki þetta árið því nú erum við 

hætt . 

Svo rann öskudagurinn upp, það kom hópur barna til að syngja fyrir 

okkur og það var alveg yndislegt. Síðan vegna covid þurftum við að 

loka nokkrum sinnum.Opnuðum ekki fyrr enn13 janúar lokuðum 

aftur25 mars til 25 apríl og 24 aftur júlí til 20 ágúst og svo 27 ágúst ti 

9 seft   

Við héldum þrjá stjórnarfundi og helsta umræðan  var ástandið og 

hvað við gætum haft opið. Þó það hafi verið lokað megnið af árinu hjá 

okkur fengum við 1600 gesti sem er bara gott miðað við allt . 

Stirkur var veittur á árinu að upphæð 150,000 þ. 

Aðalfundur var haldin ágúst og mættu 16 manns á hann. 
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